



เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม** และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

ติดตามผลการศึกษาผลงานวิจัยการใช้นาโน (Nano Medical Technology)

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการได้เชิญ ดร.ศรัวิชัย ศรีสุวรรณ และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาผลงานวิจัยการใช้นาโน (Nano Medical Technology) เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคโควิด - 19 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการวิจัยดังกล่าว ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว แต่ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนและมีความน่าเชื่อถือจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นควรให้ทำหนังสือไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วยอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะมีการติดตามผลการศึกษาผลงานวิจัยการใช้นาโน (Nano Medical Technology) เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง

พิจารณาข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อการปฏิรูประบบการลดโทษผู้กระทำความผิด

ตามที่ได้มีสมาชิกวุฒิสภา ขอปรึกษาหารือก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องระบบการลดโทษผู้กระทำความผิด และต่อมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบการลดโทษผู้กระทำความผิด อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อกระบวนการพิจารณาลดโทษและการปล่อยตัวนักโทษทั้งระบบ ซึ่งควรดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป ดังนี้



ระยะเร่งด่วน เช่น การแก้ไขปัญหาคาราคดโทะยและการจัดลำดับชั้นนักโทษ ในคดีอาญาร้ายแรงหรือคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือคดียาเสพติดร้ายใหญ่ร้ายแรง การตรวจสอบกระบวนการเลื่อนชั้นนักโทษ การตรวจสอบกระบวนการภายในของ กรมราชทัณฑ์ในการใช้ดุลพินิจทุกชั้นตอน เป็นต้น



ระยะต่อไป เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ปรับแก้ไขหนังสือข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ต่อการปฏิรูประบบการลดโทษผู้กระทำผิดตามข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อมีหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา เพื่อดำเนินการต่อไป

พิจารณาหนังสือข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.



คณะกรรมการได้มีการติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. โดยเห็นว่าควรชะลอ การออกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการในระยะต่อไป คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรมีเนื้อหาสาระในการส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของภาคประชาสังคมมากกว่าการกำหนดบทบาทบัญญัติของกฎหมาย ในลักษณะการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด



๒. ควรพิจารณาทบทวนประเด็นการนำหลักการในข้อกำหนดตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ที่นำมาบังคับใช้ขององค์กรไม่แสวงหากำไร

๓. ควรให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค ประชาสังคม พ.ศ. เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ตามแผนการ ปฏิรูปประเทศด้านสังคม



๔. ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นไปในทิศทางที่ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลยอมรับได้

ติดตามความคืบหน้าในการศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.



คณะกรรมการได้มีการติดตามความคืบหน้าในการศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. โดยเห็นว่า ก่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในชั้นการประชุมของรัฐสภา เห็นควรให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จากหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ต่อไป

พิจารณาธิการณ์บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ยื่นหนังสือแจ้ง ความประสงค์เลิกกิจการต่อ คปภ.

สืบเนื่องจากกรณีบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เลิกกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด - ๑๙ แบบ เจอ จ่าย จบ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

